

ที่ ศธ ๐๔๐๒๕/๒๓๖



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
ถนนศูนย์ราชการ จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๒๒

มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง มอบเกียรติบัตรสำหรับการประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. QR code สรุปผลงานข่าวประชาสัมพันธ์
๒. QR code รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกนักประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประสานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านทาง Line Group แจ้งโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ ขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรม ความเคลื่อนไหวต่างๆของโรงเรียน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆร่วมกัน ขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบทของพื้นที่ นั้น ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รวบรวมและสรุปผลงานจากการประชาสัมพันธ์ดังกล่าว ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในรูปแบบ E - book เรียบร้อยแล้ว และขอมอบเกียรติบัตรออนไลน์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ให้ความร่วมมือดำเนินการประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ขอให้โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลที่ได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ ตรวจสอบรายชื่อตาม QR code และดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์ได้ที่ <http://1tambon1school.innoobec.com/> รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกมลวรรณ ทิพยเนตร)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

กลุ่มงานวัด และประเมินผลการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

โทร. ๐-๔๓๒๔-๖๖๖๓ ต่อ ๒๑๒ ,โทรสาร ๐-๔๓๒๓-๖๕๓๐

QR code สรุปผลงานข่าวประชาสัมพันธ์



หรือที่เว็บไซต์ <http://anyflip.com/bookcase/ssbfx>

QR Code รายชื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับคัดเลือกนักส่งเสริมการประชาสัมพันธ์

โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



QR Code รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกนักประชาสัมพันธ์ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

